

Số: /KH-UBND

Thị trấn Cao Thượng, ngày tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện “Đợt cao điểm” vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 trên địa bàn thị trấn Cao Thượng

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/3/2024 của UBND huyện Tân Yên về thực hiện “Đợt cao điểm” vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Yên. UBND thị trấn Cao Thượng xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động phát triển và duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Phấn năm 2024, duy trì và phát triển 499 người tham gia BHXH tự nguyện.

##### 2. Yêu cầu

Các hoạt động trong “Đợt cao điểm” vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện phải thiết thực, hiệu quả và được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, tổ dân phố.

Nội dung đánh giá về kết quả triển khai thực hiện trong “Đợt cao điểm” đối với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban MTTQ- các tổ chức chính trị - xã hội; các TDP phải rõ ràng, chính xác, công khai, minh bạch. Trong quá trình triển khai thường xuyên báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm phát hiện những cách làm hay đạt hiệu quả để nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, tạo sự bứt phá về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/4/2024 đến ngày 31/5/2024.

## **II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, THÔNG điệp TRUYỀN THÔNG**

### **1. Chủ đề: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già”**

### **2. Thông điệp truyền thông**

Bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện là chế độ hưu trí ưu việt của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người tham gia.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu hàng tháng khi về già.

Vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình, hãy tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay.

### **3. Hình thức truyền thông**

#### *3.1. Truyền thông trực tiếp*

Các hình thức truyền thông trực tiếp như: hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp... đối với các nhóm đối tượng trong đó chú trọng đối tượng lao động là nông dân khu vực phi chính thức.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức dịch vụ thu và các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị truyền thông (phổ biến, tập huấn, hội thảo, đối thoại, tư vấn...); các cuộc truyền thông nhóm nhỏ đến từng cụm dân cư, hộ gia đình, từng người dân...

#### *3.2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng*

Các ban, ngành, đoàn thể đài truyền thanh đăng tải tin, bài, phóng sự, truyền thanh...tổ chức treo băng zôn, áp phích truyền truyền trên các tuyến đường chính, trụ sở UBND thị trấn, các điểm thu BHXH, BHYT và nhà văn hóa các tổ dân phố...để truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chính sách; chú trọng truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

#### *3.3. Truyền thông trên mạng xã hội*

- Thực hiện truyền thông trên mạng xã hội theo chiến dịch, đăng tải các tin bài, phóng sự, video...nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động; khuyến khích công chức, viên chức sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

## **III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU**

### **1. Ban chỉ đạo thị trấn:**

Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai “Đợt cao điểm” vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023; Giao chỉ tiêu duy

trì tỷ lệ tham gia BHYT năm 2024; vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2024 trong “Đợt cao điểm” đến các tổ dân phố trên địa bàn Thời gian: **xong trước ngày 09/4/2024.**

Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh thị trấn, tổ dân phố tuyên truyền hàng ngày các nội dung liên quan đến chính sách BHYT, BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện: các thủ tục, quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện... trong “Tháng cao điểm”.

Phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị trực tiếp hoặc ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, trong tháng cao điểm tổ chức ít nhất 01 Hội nghị hoặc 01 buổi ra quân tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện tại tổ dân phố.

Thực hiện việc cập nhật và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng tuần trong tháng cao điểm theo quy định của BCĐ huyện.

Đề xuất chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng đối với các cá nhân, công tác viên, các tổ dân phố hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động.

## **2.Công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:**

Công khai kết quả Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, triển khai thu tiền phải đóng của người tham gia, kịp thời gia hạn thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia theo quy định.

Phối hợp với các công tác viên, đại lý thu trên địa bàn tăng cường mối liên hệ với các ngành đoàn thể, các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hội nghị hội thảo tư vấn khai thác tổ chức thu và tổng hợp báo cáo về BCĐ huyện theo quy định.

## **3.Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử thị trấn**

Tăng cường công tác biên tập sản xuất các tin, bài, chuyên mục đăng tải trên truyền thanh, cổng thông tin điện tử, tổ chức tiếp âm, tiếp sóng, cung cấp tài liệu, nội dung các tổ dân phố tăng cường công tác truyền thông về “Đợt cao điểm” vận động nhân dân tham gia tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024.

Thực hiện phát thanh tuyên truyền về “Tháng cao điểm”, chính sách BHXH tự nguyện, quyền và lợi ích của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện... hàng ngày, thời gian: từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 30/5/2024.

#### **4. Đề nghị Đảng ủy thị trấn:**

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo đúng theo Công văn số 3018/BHXH-TST ngày 26/9/2023 của BHXH Việt Nam.

- Lãnh đạo các chi bộ rà soát kết quả và chỉ tiêu giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặc biệt quan nội dung vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2024, kết quả thực hiện được tính điểm thi đua xếp loại tổ chức đảng năm 2024.

#### **5. Đề nghị UBNDTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.**

Xác định công tác duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện là chỉ tiêu thi đua hàng năm của đơn vị. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHYT, BHXH tự nguyện trong hệ thống an sinh xã hội; quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đồng thời giám sát việc thực hiện duy trì và phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2024; tiếp tục duy trì hoạt động của Ban vận động Nhân dân tham gia BHYT tại tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.

Đề nghị Công đoàn cơ sở về tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, BHXH tự nguyện cho đoàn viên, người lao động. Phấn đấu vận động 03 người thân của đoàn viên công đoàn tham gia BHXH tự nguyện.

Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các chi hội ở cơ sở đẩy mạnh công tác rà soát các đối tượng tiềm năng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2024; Phấn đấu mỗi tổ chức Hội vận động từ 03 hội viên, đoàn viên hoặc người thân của hội viên, đoàn viên trở lên trong đợt cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

#### **6. Các tổ dân phố**

Tăng cường phổ biến Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về tiếp tục hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; 10% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, 10% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025.

Phối hợp với công chức chuyên môn, công tác viên đại lý thu tổ chức thu và cập nhật số liệu người dân tham gia BHYT trong tháng cao điểm quan tâm đối tượng hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ cận nghèo sau rà soát. Tổ trưởng TDP trực tiếp làm đầu mối thu tiền mua BHYT đối tượng hộ gia đình, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hộ cận nghèo của TDP mình phụ trách để nộp cho các công tác viên, đại lý thu của thị trấn.

### **7. Các nhà trường THCS, Tiểu học, Mầm Non**

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là những người tham gia vào quá trình tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện. Duy trì công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thường xuyên ở tất cả các tháng trong năm.

Căn cứ vào danh sách đối tượng thân nhân cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị chưa tham gia BHXH, thực hiện rà soát lại (Cắt giảm đối với trường hợp người thân đã mất, đã hưởng chế độ, chuyển nơi cư trú, không đúng hộ hoặc bổ sung vào danh sách người thân các trường hợp mới kết hôn, chuyển đến hộ chưa tham gia BHXH nhưng chưa thực hiện cập nhật dữ liệu kịp thời), lập danh sách chi tiết và báo cáo BCD thị trấn) **trước ngày 10/04/2024**; Thực hiện vận động tham gia hoặc tham gia cho người thân đảm bảo tỷ lệ 100% người thân nhất (vợ hoặc chồng, bố mẹ, con) của cán bộ, viên chức, người lao động tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện; Thực hiện kiểm điểm, đánh giá hàng tháng, gắn kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với thực hiện các phong trào thi đua và đánh giá kết quả công tác hằng năm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1.Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, ngành đoàn thể, các Tổ dân phố triển khai thực hiện “Đợt cao điểm” vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

3.Giao cho Hội đồng thi đua khen thưởng, phối hợp với BCD theo dõi tham mưu với Chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng đối với các tổ chức, cá

nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

**4.**Giao thường trực BCD thị trấn phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát; theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND thị trấn theo quy định./.

***Nơi nhận***

- UBND huyện(b/c).
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND(b/c)
- MTTQ, các ngành đoàn thể, Đài TT;
- Các nhà trường, các tổ dân phố.
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Ngọc Vân**

**CHỈ TIÊU GIAO ĐỢT CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG**  
**NGƯỜI DÂN THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NĂM 2024**  
**(Từ 01/4 – 30/5/2024)**

STT	Đơn vị	Chỉ tiêu giao đợt cao điểm	Ghi chú(Thành viên BCD phụ trách)
1	TDP Hoà Sơn	2	Nguyễn Thành An
2	TDP Chám	1	Nguyễn Đức Trung
3	TDP Trong CT	1	Nguyễn Thị Thuyết
4	TDP Đình	1	Lê Thị Hồng Chung
5	TDP Bậu	1	Trần Văn Thiện
6	TDP Bù	1	Trần Ngọc Huế
7	TDP Hợp Tiến	2	Nguyễn Văn Tuyền
8	TDP Tân Lập	2	Hoàng Văn Cảnh
9	TDP Chùa	1	Phạm Văn Đàm
10	TDP Tân Tiến	1	Phạm Văn Đàm
11	TDP Trong Hạ	1	Vũ Đắc Vượng
12	TDP Ngoài Hạ	2	Đỗ Đình Bằng
13	TDP Phố Bù	1	Vũ Đắc Vượng
14	TDP Đầu	1	Hoàng Thái Huynh
15	TDP Thiêm	1	Phạm Ánh Hồng
16	TDP Nguộn	1	Nguyễn Đức Mùi
17	TDP Đình Giã	3	Phạm Ánh Hồng
18	TDP Vườn Đình	2	Vũ Ngọc Vân
19	TDP Hoàng Hoa Thám	1	Nguyễn Thị Thu Hiền
20	Đội Đỏ	3	Nguyễn Thị Thuyết
21	TDP Phố Mới	3	Phạm Thu Hằng
22	TDP Đông	3	Nguyễn Văn Tuyền
23	TDP Chợ	1	Đỗ Đình Bằng
24	TDP Đồng Mới	1	Trần Văn Dũng
25	TDP Ngô Xá	2	Đỗ Văn Tuấn
26	TDP Ngò	1	Dương Thị Nhu
	<b>Tổng</b>	<b>40</b>	

**BAN CHỈ ĐẠO**

